

**สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น**  
**(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข**  
**การขออนุญาตและการอนุญาตฝากเงินไว้ที่อื่นนอกจากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน พ.ศ. ....**

กรรมการค้าภายใน (คน.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตฝากเงินไว้ที่อื่นนอกจากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน พ.ศ. .... ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และกฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้

**๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น**

คน. ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม (Google Form) ประกอบการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการฯ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระหว่างวันที่ ๓ - ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ (๑) ส่งแบบสอบถาม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) (๒) ส่งแบบสอบถามผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (๓) ส่งผ่านสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

**๒. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น**

เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๑ ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นผ่าน Google Form จำนวน ๒๒๐ ราย ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นในหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการฯ ทั้ง ๔ ข้อ สรุปได้ดังนี้

**๓.๑ การขออนุญาตให้ยื่นคำขอพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น**

จำนวนที่ตอบ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
๒๒๐	๙๕.๙%	๔.๑%

๓.๒ ช่องทางการยื่นคำขอ ได้แก่ (๑) ณ กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สำนักงานตั้งอยู่ (๒) ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (๓) โทรสาร (๔) อีเล็กทรอนิกส์

จำนวนที่ตอบ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
๒๒๐	๙๕%	๕%

๓.๓ ขั้นตอนการพิจารณา ได้แก่ (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคำขอเบื้องต้น (๒) ทำความเห็นเสนออธิบดีพิจารณา (๓) อธิบดีพิจารณา (๔) พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน

จำนวนที่ตอบ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
๒๒๐	๙๕%	๕%

**๓.๔ กรอบระยะเวลาการพิจารณา อธิบดีมีระยะเวลาการพิจารณา ๑๕ วัน**

จำนวนที่ตอบ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
๒๒๐	๙๓.๖%	๖.๔%

### ๓. สรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

เมื่อเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไฮโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตฝากเงินไว้ที่อื่นนอกจาก ที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน พ.ศ. .... คน. ได้สรุปผลการแสดงความคิดเห็นและจัดทำคำชี้แจงเหตุผล สรุปได้ ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	ข้อคิดเห็น	คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง
๑	เอกชน	ควรให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้เป็นระบบแบบแผนมากขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ (๑) รับคำขอ และตรวจสอบคำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน กรณีคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ แก้ไขเพิ่มเติมคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๒) กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จำหน่ายคำขอดังกล่าว (๓) กรณีคำขอถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจประกอบ ก่อนนำเสนออธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต โดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่คำขอถูกต้องครบถ้วน (๔) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาต เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอ ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่อนุญาต หรือไม่อนุญาต
๒	เอกชน	ไม่เห็นด้วยกับการยื่นขออนุญาต ในกรณีนี้ เนื่องจากเป็นการจำกัดโอกาส ในการหาผลตอบแทนจากสภาพคล่อง ส่วนเกินที่ผู้ประกอบการอาจมีอยู่ โดยให้ขึ้นกับการวินิจฉัยจากอธิบดี เท่านั้น และไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่า ข้อห่วงใยภาครัฐในกรณีนี้คืออะไร และ อธิบดีใช้เงื่อนไขใดเป็นแนวทางในการ วินิจฉัยว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต	เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ มีหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่น ต่อประชาชนในการฝากเก็บสินค้าไว้ ที่คลังสินค้า ไฮโล และห้องเย็น ซึ่งกิจการ คลังสินค้า กิจการไฮโล และกิจการห้องเย็น ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเป็นกิจการ ที่รับฝากเก็บรักษาสินค้าของผู้อื่น โดยให้สิทธิ ผู้ฝากที่จะสลักหลังใบรับของคลังสินค้า ที่ได้รับจากผู้ประกอบกิจการ เพื่อโอน กรรมสิทธิ์ในสินค้า โดยไม่ต้องส่งมอบ สินค้าไปเป็นของผู้อื่นหรือจำหน่ายสินค้า

ลำดับที่	หน่วยงาน	ข้อคิดเห็น	คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ของผู้เสนอร่าง
			<p>ที่ฝากซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกิจการของ โรงรับจำนำ หรือธนาคารพาณิชย์ในการ เป็นแหล่งเงินกู้ให้แก่ผู้ฝากสินค้าเพื่อ ประโยชน์ในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับธุรกิจ ดังนั้น การฝากเงินของกิจการ คลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น จำเป็นต้องฝากไว้ในสถาบันการเงิน ที่เชื่อถือได้และมั่นใจได้ว่าเงินทุนกิจการ คลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น จะอยู่ในแหล่งเงินฝากที่เชื่อถือได้และสามารถ ตรวจสอบได้ อันเป็นการรักษาเสถียรภาพ ของระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต ของอธิบดีจะคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็น ในการฝากเงินไว้ที่อื่นนอกจากที่ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน</p>